

## **THÔNG BÁO**

**Kết luận của Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh  
tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang  
về tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư Trung tâm logistics  
tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang**

Thực hiện chương trình công tác, ngày 30 tháng 10 năm 2015, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, đồng chí Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với đồng chí Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm logistics tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Công Thương có Lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch, Thị trường trong nước, Thị trường Châu Á-Thái Bình Dương, Thương mại Biên giới và Miền núi; Lãnh đạo các Cục: Xuất nhập khẩu, Công nghiệp địa phương; Lãnh đạo các Viện: Nghiên cứu Thương mại, Nghiên cứu Chiến lược, chính sách công nghiệp. Về phía các Bộ, ngành có Lãnh đạo Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải và đại diện Cục Giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính. Về phía tỉnh Bắc Giang có Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Lãnh đạo các Sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp Bắc Giang.

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về tình hình triển khai công tác chuẩn bị cho dự án Trung tâm logistics hạng II tại thành phố Bắc Giang, đề xuất, kiến nghị của Tỉnh, ý kiến của Phó Chủ tịch Dương Văn Thái và ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh đã kết luận như sau:

### **I. Đánh giá chung**

Bộ Công Thương đánh giá việc lựa chọn địa điểm để đầu tư xây dựng trung tâm logistics của tỉnh Bắc Giang là phù hợp và thuận lợi, phát huy được lợi thế của địa phương và đánh giá cao sự chủ động của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm logistics tại thành phố Bắc

Giang, tỉnh Bắc Giang. Tỉnh đã thực hiện các bước chuẩn bị cho dự án Trung tâm logistics tương đối cụ thể, giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành chủ động bố trí các buổi làm việc với các Bộ, ngành có liên quan và lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Bắc Giang trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; lập quy hoạch phân khu trung tâm logistics hạng II tại thành phố Bắc Giang tỷ lệ 1/2000; thống nhất nội dung quy hoạch và định hướng hoạt động của Trung tâm logistics hạng II tại thành phố Bắc Giang để triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500. Quyết tâm của Lãnh đạo Tỉnh trong việc phát triển Trung tâm logistics hạng II tại thành phố Bắc Giang thể hiện sự chuẩn bị của Tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển về kinh tế, thương mại, dịch vụ và công nghiệp trong điều kiện và bối cảnh phát triển mới.

## **II. Nhiệm vụ trong thời gian tới**

Để thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ đầu tư Trung tâm logistics hạng II tại thành phố Bắc Giang đã được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang lưu ý một số nội dung chủ yếu sau:

1. Báo cáo Chính phủ và các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải và Kế hoạch và Đầu tư để đảm bảo sự phù hợp của quy hoạch trung tâm logistics với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đầu nối giao thông, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trung tâm logistics tại thành phố Bắc Giang đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, phù hợp với quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics và các quy định có liên quan.

2. Trong quá trình xây dựng dự án, đề nghị Tỉnh chú trọng công tác thẩm định dự án, lựa chọn nhà đầu tư, các loại hình dịch vụ cung ứng, quy mô đầu tư và mô hình đầu tư đáp ứng nhu cầu về dịch vụ logistics trong vùng, trong nước và khu vực cũng như yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và an ninh quốc phòng.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án phù hợp với các quy định hiện hành, để dự án có tính khả thi và đạt hiệu quả cao.

## **III. Về một số đề xuất, kiến nghị của Tỉnh**

1. Về chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ giúp đỡ Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang trong quá trình lập Dự án và cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện dự án trung tâm logistics: Giao Vụ Kế hoạch làm đầu mối phối hợp với các

đơn vị thuộc Bộ và Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang trong quá trình lập quy hoạch tổng thể và lập quy hoạch chi tiết Trung tâm logistics quốc tế thành phố Bắc Giang, Vụ Kế hoạch tham mưu cho Lãnh đạo Bộ cử cán bộ cấp Vụ tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện dự án của Tỉnh khi có văn bản đề nghị của Tỉnh.

2. Về giúp đỡ đoàn tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng trung tâm logistics của Bắc Giang: Giao Vụ Thị trường Châu Á-Thái Bình Dương chỉ đạo Thương vụ hỗ trợ đoàn khảo sát học tập kinh nghiệm tại các nước Nhật Bản, Trung Quốc về đầu tư xây dựng và vận hành trung tâm logistics theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Văn phòng Bộ Công Thương thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang;
- Các Bộ: KHĐT, XD, GTVT, TC, TNMT;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ trưởng, TT Trần Tuấn Anh (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Bộ: TTTN, BGMN, KVI, XNK, CNĐP, VNCTM, VCLCSN;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, KH (2b).



**BỘ TRƯỞNG**  
**PHỤ TRÁCH VĂN PHÒNG BỘ**

Vũ Hùng Sơn